
sþ. 318. Fyrirspurnir. [174. mál]
I. Til iðnaðarráðherra um fyrirgreiðslu vegna hitaveitu framkvæmda.

Frá Matthiasi Á. Mathiesen.

1. Hyggst ríkisstjórnin veita bæjarstjórn Hafnarfjarðar umbeðna heimild til
rekstrar hitaveitu?

2. Hyggst ríkisstjórnin beita áhrifum sínum til þess, að samningar geti tekizt
og komið til framkvæmda milli sveitarfélaganna í nágrenni Reykjavíkur og
Hitaveitu Reykjavikur um hitaveituþjónustu, eða hyggst ríkisstjórnin að öðr-
um kosti veita þessum sveitarfélögum fyrirgreiðslu til sérstakra hitaveitu-
framkvæmda hverju fyrir sig?

II. Til samgönguráðherra um hafnargerð í Dyrhólaey.

Frá Bjarna Guðnasyni.

1. 'Hversu miðar rannsöknum á hafnarstæði við Dyrhólaey? Liggja fyrir
nokkrar bráðabirgðaniðurstöður ?

2. Er áformað að hefja framkvæmdir í nánustu framtið?


